

มพล.คึกคักรับ HUB สุขภาพเอเชีย

รัฐบาลชูจุดขาย การเป็นศูนย์กลาง ด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของเอเชีย ด้วยศาสตร์การรักษาโรคที่ทันสมัย ผสมกับการแพทย์แผนไทย จนกลายเป็นจุดขายสำคัญ ที่สามารถนำมาต่อยอด ทางการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และทำรายได้เข้าประเทศ ปีละหลายหมื่นล้านบาท เป้าหมายของไทยในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ และการพักผ่อนแห่งภูมิภาคเอเชีย (Medical Hub of Asia) เพื่อดึงดูดเงินตราต่างประเทศ รวมถึงการสร้างรายได้ทางอ้อม ที่เกิดจากการมีโอกาสนอนชายสินค้า และบริการทางการแพทย์ให้แกชาต่างชาติเหล่านั้นอยู่ไม่ไกล ล่าสุด คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้การสนับสนุน ในทางธุรกิจ 3 ประเภท ได้แก่ สินค้าสมุนไพร สปาและหัตถเวชบำบัด และการรักษาโรคเฉพาะทาง เพื่อผลักดันไทยสู่ Hub ของเอเชียอย่างแท้จริง

ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดในการให้ความรู้ และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ รู้ลึกจริงในศาสตร์เฉพาะทาง ของรศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เริงเปิดสอนในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมการันตีว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศแน่นอน พร้อมชูประเศดิน จบอะไรก็เรียนได้..ขอให้ม่ใจมุงมัน **ผลักดัน 3 หลักสูตรใหม่ ไม่ซ้ำใคร**

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังคงพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดเพิ่มอีก 2 สำนักวิชา คือ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง โดยสำนักวิชาแรก เปิดสอนด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการบริการสุขภาพ

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ กล่าวถึงสำนักวิชานี้ ว่าการรักษาพยาบาลในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องใช้วิถีทางการแพทย์แผนปัจจุบันเพียงอย่างเดียว การจัดตั้งสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ขึ้นมาเพื่อให้คนไข้มีทางเลือกในการรักษาโรคในอนาคต ซึ่งเป็นแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก แต่เมืองไทยยังไม่ค่อยตื่นตัว และศาสตร์นี้ก็ยังไม่ได้เปิดสอนแพร่หลายในสถาบันการศึกษา

ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับการสอน ให้มีความสามารถในการรักษาด้วยแพทย์แผนตะวันออกควบคู่กับ

การแพทย์แผนปัจจุบัน ผู้เรียนต้องเรียนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป และวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วย และเมื่อเรียนจบ สามารถสอบใบประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรม และเภสัชกรรมและหัตถเวชกรรม และผดุงครรภ์ ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินอาชีพบำบัด หรือให้การรักษาโดยเทคนิคการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้เช่นเดียวกับแพทย์แผนปัจจุบันทั่วไป

พร้อมกันนี้แม่ฟ้าหลวงมีแผนจะเปิดโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยประยุกต์ขึ้นด้วย ทั้งเพื่อเป็นการฝึกภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาแล้ว ยังเพื่อเปิดให้บริการด้วย โดยจะมีทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและ

แพทย์แผนไทยประยุกต์ดำเนินการบำบัดรักษาผู้ป่วยร่วมกัน ขณะเดียวกันก็จะจัดประชุมสาขาการแพทย์แบบผสมผสาน ระดับนานาชาติเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คนในประเทศนี้ในเร็วนี้ด้วย

ด้านสาขาวิชาการบริการสุขภาพ เน้นผลิตบุคลากรไปเป็นผู้ให้บริการสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ดูแลเด็ก คนพิการ หรือคนที่ต้องการมีผู้ดูแล ซึ่งขณะนี้ความต้องการบุคลากรเหล่านี้มีสูงชัน ซึ่งบัณฑิตจะทำหน้าที่เหมือนผู้ดูแลสุขภาพใกล้ชิด ช่วยเหลือ สังเกตอาการ และให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น แต่ไม่มีหน้าที่รักษา

จบอะไรก็เรียนได้..ขอให้ม่ใจมุงมัน

“จบแผนการศึกษาใดก็ได้สามารถเรียนในสาขาวิชาที่เปิดใหม่ คือสาขาวิชาการบริการสุขภาพ ได้แน่นอน โดยเฉพาะผู้ที่จบทางสายอาชีพมา ทั้งระดับปวท. ปวช. และปวส. ถึงแม้จะไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์มาก่อนก็ตาม เพราะถือว่าสาขาวิชาการบริการสุขภาพ ขึ้นอยู่กับภาระที่ใจรักงานด้านการบริการ และมุ่งมั่นที่อยากเรียนรู้ เพิ่มเติมความรู้ทางด้านวิชิปฏิบัติที่ถูกต้อง เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆเพิ่มเติม อย่างเช่นหลักการทางการแพทย์เบื้องต้น การบริหารจัดการในการดูแลผู้ป่วย” อธิการบดีกล่าวยืนยันพร้อมเสริมด้วยว่า

“แม่ฟ้าหลวง สอนทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และอนาคตก็จะเปิดสอนภาษาญี่ปุ่น เราจึงเชื่อมั่นว่าบุคลากรจากหลักสูตรนี้จะสามารถไปทำงานได้ทั่วโลก และขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้เร่งประสานกับ